

# Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

**Phóng viên:** Trước hết, xin chúc mừng đồng chí đã trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã

thành công tốt đẹp, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của Đại hội lần này? **Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:** Có thể khẳng định, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Qua quan sát và quá trình tham dự, chúng tôi thấy công

tác chuẩn bị và tổ chức, các quy trình phục vụ Đại hội đều được thực hiện một cách chu đáo, bài bản, khoa học. Đặc biệt, trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội, công tác tuyên truyền về Đại hội được thực hiện cả về nội dung và trực quan. Trung

tâm Hội nghị Quốc gia - nơi tổ chức Đại hội XIII của Đảng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo khí thế phấn khởi cho tất cả đại biểu tham dự Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, nội dung, chương trình được chuẩn bị, sắp xếp một cách chu đáo,

khoa học, chặt chẽ, bài bản. Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi. Ban Tổ chức Đại hội đã rất kịp thời khi quyết định rút ngắn thời gian Đại hội 2 ngày do một số diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19. Chúng tôi thấy rằng công tác điều hành của Đại hội cũng rất khoa học, chặt chẽ và đã góp phần quan trọng để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

**Phóng viên:** Xin đồng chí đánh giá về chất lượng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng?

**Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:** Văn kiện Đại hội chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Đại hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bao gồm 5 báo cáo được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, nhiều bước hoàn thiện; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa hiện đại và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, sự chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp; sự đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng và phù hợp để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện. Vì vậy, chúng tôi thấy các Văn kiện Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, thực sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta. Đặc biệt, nội dung các Văn kiện vừa sâu sắc, ngắn gọn nhưng đã bao quát được hết tất cả các vấn đề của quốc gia, của xã hội, từ việc đánh giá những thành quả

Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cho đến xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, xác định rõ tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. Đây chính là một trong những nội dung rất quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội.

**Phóng viên:** Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có những hoạt động gì để góp phần vào thành công của Đại hội, thưa đồng chí?

**Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:** Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình gồm 25 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên trong toàn tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng; trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 22 đại biểu chính thức do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bầu và 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt tại Đoàn. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trước khi tham dự Đại hội, Đoàn đã tổ chức họp để đồng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Các thành viên trong Đoàn đã nghiên cứu rất kỹ dự thảo các Văn kiện Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, Đoàn đã tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội một cách sôi nổi, trách nhiệm, đã có nhiều lượt ý kiến tham gia. Tất cả các ý kiến đó đều được ghi chép đầy đủ, phản ánh với Đoàn Chủ tịch Đại hội và được Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong quá trình Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có bài tham luận in trong Kỷ yếu Đại hội, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội. Với tinh thần cầu thị, học hỏi, các đại biểu cũng đã chăm chú lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng các tham luận của đại biểu các

đoàn khác, qua đó đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm cho mình để về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới đây cùng với Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**Phóng viên:** Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ thể hiện quyết tâm chính trị như thế nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống?

**Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:** Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong chặng đường 5 năm tới cũng như cả chặng đường dài tới đây. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi thấy rằng trong nội dung của các Văn kiện Đại hội và Nghị quyết Đại hội có nhiều nội dung vạch ra con đường không chỉ cho cả đất nước mà tỉnh Thái Bình cũng không nằm ngoài lộ trình chung đó. Cùng với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ hổi hổi, phấn khởi, tự tin tập trung mọi nguồn lực, tập trung tất cả mọi lực lượng để quyết tâm triển khai cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cùng với làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp, các ngành sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình hành động, thành các mục tiêu trong từng chặng đường, từng thời kỳ để quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

**NGUYỄN KHẮC ĐẠT**  
(thực hiện)

## Ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dịp tết



Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được yêu cầu khai báo y tế.

Đến nay, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh đã có phương án bố trí nhân lực, vật tư, thuốc... ứng trực 24/24 giờ thực hiện cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Khác với mọi năm, ngoài việc cấp cứu, KCB cho bệnh nhân dịp tết Nguyên đán, năm nay, các cơ sở KCB còn có thêm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Để đáp ứng kịp thời cho công tác vận chuyển cấp cứu trong dịp tết, Trung tâm Cấp cứu 115 đã xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ vận chuyển bệnh nhân; phân công các đội trực, xây dựng lịch trực từ ngày 1 - 28/2. Bác sĩ Đặng Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Với phương châm "115 - 1 cuộc gọi, 1 niềm tin" và sau 5 phút nhận cuộc gọi phải lên đường, Trung tâm luôn cố gắng thực hiện vận chuyển cấp cứu

chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả nhất. Dịp tết Nguyên đán năm nay, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, bố trí 7 đội trực cấp cứu, trong đó có 1 đội cấp cứu vệ tinh, phục vụ cấp cứu ở huyện Thái Thụy và một phần huyện Đông Hưng, 1 đội trực trong đêm giao thừa và bố trí các đội trực phòng, chống dịch khi diễn biến dịch còn phức tạp. Các ekip trực trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các đội có đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân tham gia vận chuyển bệnh nhân nhiệm vụ Covid-19. Bên cạnh đó, Trung tâm đã thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động bảo vệ bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh; sẵn sàng chỉ viện khi có yêu cầu.

Đã quen với lịch làm việc trong dịp tết, điều dưỡng Trần Thanh Tùng, Khoa Vận chuyển cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 chia sẻ: Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán lưu lượng cấp cứu tăng cao hơn ngày thường. Khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là khi có ca bệnh nặng sẽ xử lý kịp thời, hiệu quả. Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay, chúng tôi luôn tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Là cơ sở KCB luôn có đồng bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc... vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Bệnh viện đã bố trí lịch trực cấp cứu theo đúng quy định, bảo đảm trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã có kế hoạch tăng cường cán bộ trực cho Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại tổng hợp; lập danh sách cán bộ, nhân viên trực và

**NHƯ HOÀNG**

## Xuân tình nguyện

Chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 31/1, chúng tôi đã tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và phát miễn phí 400 khẩu trang cho người dân. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện sau đó.

Người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được tổ chức đoàn thanh niên dành nhiều sự quan tâm. Anh Chu Hữu Thông, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh cho biết: Trong chương trình nghệ thuật "Em là mầm non của Đảng" khẩu đi, đến địa phương, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chị Đặng Thị Thanh Tươi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Hộ (Vũ Thu) cho biết: Khác với mọi năm, tết Nguyên đán năm nay diễn ra khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó Đoàn Thanh niên xã đã triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với việc chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình

hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo đón tết, Đoàn Thanh niên xã còn tổ chức hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 31/1, chúng tôi đã tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và phát miễn phí 400 khẩu trang cho người dân. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện sau đó.

Người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được tổ chức đoàn thanh niên dành nhiều sự quan tâm. Anh Chu Hữu Thông, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh cho biết: Trong chương trình nghệ thuật "Em là mầm non của Đảng" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi đã cùng với các nhà tài trợ trao 100 suất quà cho các em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng những món quà tuy nhỏ sẽ động viên tinh thần và chia sẻ một phần khó khăn để các em và gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm. Còn bà Đoàn Thị Thoa, thôn Đoài, xã Hòa Bình (Kiến Xương) không giấu được xúc động khi được nhận quà tết của Tỉnh đoàn và các doanh nghiệp trao tặng. Bà cho biết: Tôi sống đơn thân, là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn khả năng



Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình (Vũ Thu) tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

**KUẨN PHƯƠNG**